

เสวนาไอเดียเจ๋ง ปิดเทอมสร้างสรรค์

โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ณ Outdoor เวทีสวนพุทธธรรม

วันที่ 6 พฤษภาคม 2554 เวลา 12.00-13.00 น.

วัตถุประสงค์

เพื่อเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ แนะนำแนวทาง รวมไปถึงกิจกรรมต่างๆ ให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในช่วงปิดเทอม

หลักคิด/ แนวความคิดของกิจกรรม

ปิดเทอมเป็นช่วงเวลาที่เด็กและเยาวชนหลายๆ คนเฝ้ารอให้มาถึง เพราะจะได้เล่นสนุก ทำกิจกรรมได้เต็มที่ ที่ผ่านมามีเด็กใช้เวลาร้อยละ 70 - 80 ไปกับการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ การกิน การนอน ซึ่งเป็นที่มาของโรคต่างๆ รวมไปถึงพัฒนาการของเด็กๆ ปิดเทอมสร้างสรรค์จึงเป็นแนวทางในการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้เด็กๆ และเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ระหว่างช่วงปิดเทอมผ่านกิจกรรมมากมายโดยเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ เปิดโอกาสให้ได้ใช้พลังความคิดอย่างสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่

รูปแบบ/เนื้อหา

จัดกิจกรรมในรูปแบบการพูดคุยถึงจุดเริ่มต้นของการมาทำกิจกรรม ประสพการณ์การทำกิจกรรมที่เรียนอยู่ รวมไปถึงเชิญชวนเด็กและเยาวชนร่วมส่งไอเดียเข้าร่วมชิงทุนในการทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อสังคม

กระบวนการ

กระบวนการนำเสนอจะเป็นในรูปแบบ พูดคุย แลกเปลี่ยนประสพการณ์ การทำกิจกรรมในช่วงปิดเทอม โดยมีผู้เสวนาทั้งหมด 3 คน คือ

1. น.ส.สิรินาท ต่อวิริยะเลิศชัย
2. น.ส.ธีรภรณ์ มิ่งเมือง
3. น.ส.ดวงแก้ว ตั้งใจตรง

ผลที่เกิดขึ้น

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นทีมงานที่จัดงาน มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมเพียงไม่กี่คนเท่านั้น เนื่องจากไม่มีการประชาสัมพันธ์ในช่วงเวลาติดต่อกันระหว่างกิจกรรมก่อนหน้าและเป็นเวทีเปิด ทำให้มีผู้เข้าร่วมเพียงแค่วะเข้าร่วมฟังเป็นระยะๆ เท่านั้น ดังนั้นจึงไม่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกิดขึ้น รวมทั้ง

การเสวนาไม่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเท่าที่ควร เนื่องจาก
ระยะเวลาที่มีน้อย และจำนวนผู้เข้าเสวนาที่มีน้อยมาก

ข้อสังเกต

กิจกรรมนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสได้แสดงความคิด
แสดงพลังออกมาได้อย่างเต็มที่ในทางที่สร้างสรรค์ เป็นการเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ ได้แสดงความสามารถและไอเดียๆ ของตนเองในทางสร้างสรรค์ นอกจากสร้างประโยชน์
ให้ตัวเองแล้ว ยังสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นอีกด้วย อย่างไรก็ตามการนำเสนอผู้เสวนาควรให้
ความสำคัญกับผู้ร่วมเสวนามากกว่านี้ การถามคำถามควรจะเป็นคำถามที่ต้องการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นหรือให้ความสำคัญกับคำตอบ ไม่ควรเป็นคำถามที่ถามเพื่อให้ผ่านไปเฉยๆ โดยรอหรือไม่เปิด
โอกาสให้มีการตอบคำถาม

